



คำปราศรัยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔

ของ

นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา

ในการบันทึกภาพและเสียงเพื่อออกอากาศในรายการพิเศษ

ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทั้งหลาย

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ ในนามของประธานรัฐสภาผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลประทานจตุรพิธพรชัยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายจังหวัดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ผมในนามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการสามัญทุกคณะเป็นกรรมการร่วมกันจัดโครงการ “**สภารวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม**” ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มกำลัง สำหรับน้ำใจไมตรีที่พี่น้องประชาชนมีให้แกกันในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปจากสังคมไทย ผมจึงขอถือโอกาสนี้ แสดงความชื่นชมต่อน้ำใจและความเสียสละของทุกท่านด้วยความจริงใจ และขอให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ ให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายได้โดยเร็ว

ในช่วงปลายเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา รัฐสภาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๑๓๕ ประเทศ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่าง ๆ ภายใต้ต้องการสหประชาชาติซึ่งได้รับรองข้อมติการประชุมที่สำคัญ เช่น “ความร่วมมือและความ

รับผิดชอบร่วมกันในการจัดขบวนการอาชญากรรม โดยเฉพาะการค้ายาเสพติด การค้าอาวุธผิดกฎหมาย การค้ำมนุษย์และการก่อการร้ายข้ามชาติ” รวมทั้งการรับรองข้อมติการประชุม “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นการดำเนินภารกิจด้านต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งของรัฐสภาไทย

นอกจากนี้ภารกิจของคณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรทั้ง ๓๕ คณะ และคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาทั้ง ๒๒ คณะ ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้านการพิจารณาศึกษา สอบสวนตามกรอบอำนาจหน้าที่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการเมือง ซึ่งคณะกรรมการได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการทั้งทางด้านนโยบายและการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

สำหรับภารกิจด้านการตรากฎหมายในปี ๒๕๕๓ รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๒๙ ฉบับ ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง และด้านการเมือง เช่น ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อหารือของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเป็นการนำเอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือในที่ประชุม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขปัญหารวมทั้งสิ้น ๑,๓๓๔ เรื่อง ซึ่งล้วนแต่ส่งผลดีและยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม ประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีนี้ ผมและสมาชิกรัฐสภาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งหลาย น้อมนำเอากระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ขอให้คนไทยทุกหมู่เหล่าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท มีสติด้วยความรอบคอบ ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงความจงรักภักดีในพระองค์ ตลอดจนเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีใหม่นี้ คงจะเป็นปีแห่งความหวังและเป็นปีแห่งการสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองกันของประชาชนในชาติ ในการที่จะร่วมกันนำพาประเทศไทยก้าวเดินไปสู่ความเจริญ มั่นคง ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมากยิ่งขึ้น พร้อมนี้ ผมขออวยพรมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน มีจิตใจที่เข้มแข็งดีงาม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและอุปัทวันตรายทั้งปวง มีความสำเร็จในหน้าที่การงานและสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป

สวัสดิ์ปีใหม่มครับ